



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 43 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

-----

เพื่อให้การจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

**กรรมการอำนวยการ**

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมั่ง)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทธภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผโชติ)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิสนธ์	ฝึกฝน)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์วิไลพรรณ	สุคนธ์ทรัพย์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สกนธ์วัฒน์)	กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์ ดร.กวิตา	พองสถาพร)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**กรรมการฝ่ายพิธีการ**

อาจารย์วิไลพรรณ	สุคนธ์ทรัพย์	หัวหน้า
อาจารย์กมลชนก	สกนธ์วัฒน์	กรรมการ
อาจารย์ณัฐริญา	ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการ
อาจารย์ ดร. เฉลิมลาภ	ทองอาจ	กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินโองการ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายเข้าร่วมพิธี**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐ	คำทอน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ	ศิริรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน	สงวนผลไพโรจน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนิดา	นำแสงวานิช	กรรมการ
อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว	กรรมการ
อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช	กรรมการ

อาจารย์ ดร.อรทัย	ชวณนิยมตระกูล	กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
อาจารย์สุจินต์	วัฒนะรัตน์	กรรมการ
อาจารย์ปรีชา	สุริยะะ	กรรมการ
อาจารย์ทิพวัลย์	ตาปนานนท์	กรรมการ
อาจารย์พิสนธิ์	ศรีตรงฤทธิ์	กรรมการ
อาจารย์จารุภัทร	สุจินโณ	กรรมการ
อาจารย์อภันตรี	ศรีปานเงิน	กรรมการ
อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กนก	จันทร์ธา	กรรมการ
อาจารย์พิชุลาวณิชย์	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
อาจารย์จารุวรรณ	ต้นจันทร์พงศ์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อติญา	วงษ์วาท	กรรมการ
อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี	กรรมการ
อาจารย์เกษตร	ชื่นค้า	กรรมการ
อาจารย์มณิการ์	ชูทอง	กรรมการ
อาจารย์ณิชชาภัทร	วินัยธรรมกุล	กรรมการ
อาจารย์ไพโรจน์	โอ่งแก้ว	กรรมการ
อาจารย์จารุภา	กิจเจริญปัญญา	กรรมการ
อาจารย์ธนวิทย์	ช่วยบำรุง	กรรมการ
อาจารย์สุศติดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข	กรรมการ
อาจารย์ณภาพัช	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
อาจารย์บุญฤทธิ์	บุญมา	กรรมการ
อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์	กรรมการ
อาจารย์ปริญต์วัฒน์	ธรรมา	กรรมการ
อาจารย์พีรวัฒน์	เทียนศรี	กรรมการ
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ
อาจารย์วนาลี	หนูสม	กรรมการ
อาจารย์วิทยา	อินโท	กรรมการ
<b>กรรมการฝ่ายวงโยธวาทิต</b>		
อาจารย์ ดร.อติญา	วงษ์วาท	หัวหน้า
อาจารย์สุปฏิษฐ์	แก้วกุลวณิชย์	กรรมการ
<b>กรรมการฝ่ายดนตรีไทยและนาฏศิลป์</b>		
อาจารย์จตุมาพร	เผ่าจินดา	หัวหน้า
อาจารย์กชกร	เทศมยา	กรรมการ
อาจารย์สโรชา	อศวมาติบุญ	กรรมการ
อาจารย์ภูวิศ	แถวเพ็ญ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์**

อาจารย์ ดร.กวิตา	ฟองสถาพร	หัวหน้า
อาจารย์สุพิศพันธ์	ฝึกฝน	กรรมการ
นางสาววัชรพร	อภิรมยานนท์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายจัดนิสิตช่วยงาน**

อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์	หัวหน้า
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
อาจารย์สุดิธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
นายวิสุทธิ์ธรรม	แต่สุวรรณ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายจัดเครื่องเสียง ระบบถ่ายทอดสด และบันทึกวีดิทัศน์**

นายพิเชษฐ์	ล้ำมกิจจา	หัวหน้า
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ
นายสังวาลย์	บุตรกันหา	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายพัสดุ**

นางสาวเบญจวรรณ	จันทร์โท	หัวหน้า
นางสาวเสาวลักษณ์	สาระบุตร	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายงบประมาณ**

อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล	หัวหน้า
อาจารย์ ดร. พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
อาจารย์ณภักษ์	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
นางสาวมยุรี	มาสา	กรรมการ
นางสาวปัทมา	ชูชื่น	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายการเงิน**

นางสัททยา	ภาวะนิต	หัวหน้า
นางสาวอาภัสรา	จันทร์ดี	กรรมการ
นางสาวคณินิจ	เครือนาค	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายธุรการ**

นายโชคชัย	ชลันธร	หัวหน้า
นางรำไพโร	ทองคำ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายผลิตเอกสาร**

นางอมร	นพตระกูล	หัวหน้า
นายวรพรชัย	ลาภกระโทก	กรรมการ
นายบุญเสริม	เกียรติวิมลพิษพันธุ์	กรรมการ
นางสาวดวงพร	พิศรูป	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประเมินผล**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	หัวหน้า
อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และยานพาหนะ**

นายพรชัย	นระราศรี	หัวหน้า
นางสาวชลธิมา	แซ่เอี้ยว	กรรมการ
นายทองลุน	ตางจงราช	กรรมการ
นายเพชร	อุ่นแก้ว	กรรมการ
นายเสกสัน	จิตต์มงคล	กรรมการ
นางสาวสาคร	สิงห์ทอง	กรรมการ
นายสมชาย	น้ำแก้ว	กรรมการ
นายนิรุช	สวยดี	กรรมการ
นายธงชัย	ศรีโมรา	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยทั่วไป**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรรัตน์	บุบผิโชติ	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
อาจารย์ศยามล	นามสุบิน	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์สิทธิชัย	สิงหเสนา	กรรมการ
นายอนพัทธ์	กิตต์นพศักดิ์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในระดับชั้น****ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1**

อาจารย์จตุติมาพร	เผ่าจินดา	หัวหน้า
อาจารย์อศินา	จินดารัตน์	กรรมการ
Teacher Rene	Francois Liebow	กรรมการ
อาจารย์จำสิบตรี ธยศ	ฐิตะธยศ	กรรมการ
อาจารย์วรกมล	สุนทรานนท์	กรรมการ
อาจารย์ชวลิต	บุญประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธานีรินทร์	บุญญาลงกรณ์	กรรมการ
อาจารย์สโรชา	อศวผาติบุญ	กรรมการ
อาจารย์อภิรดี	ณ สงขลา	กรรมการ
อาจารย์ภูวิศ	แถวเพ็ญ	กรรมการ
อาจารย์นวล	บุณนาค	กรรมการ
อาจารย์สุวิตรา	เลิศวรรณวิทย์	กรรมการ
อาจารย์สรายุทธ	ไกรวัฒน์พงศ์	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2**

อาจารย์ธาดาพนิตส์ดี	ศุกลวิริยะกุล	หัวหน้า
Teacher John Justin	Doyle	กรรมการ
อาจารย์จิรัชยา	ปิ่นพานนท์	กรรมการ
อาจารย์นัยนา	ตรงประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์ฉฎาธร	จันทร์ประดิษฐ์	กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชญาภัทร์	สมกระโทก	กรรมการ
อาจารย์จักรกฤต	ภูซงค์ประเวศ	กรรมการ
อาจารย์นวรรตน์	ธัญญศิริ	กรรมการ
อาจารย์ศุภกร	ชวาลกิจ	กรรมการ
<b><u>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3</u></b>		
อาจารย์มารุต	เลิศจตุรพร	หัวหน้า
อาจารย์ศศิธร	เหลืองจินดา	กรรมการ
Teacher Aleksandr	Ogurtsov	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์พร	ยินดีสุข	กรรมการ
อาจารย์อานาพีย์	ยี่สุนทรง	กรรมการ
อาจารย์พชรพล	พรมมา	กรรมการ
อาจารย์ปิยาภรณ์	สิงหาทุม	กรรมการ
อาจารย์น้ำฝน	นาสวาสดี	กรรมการ
อาจารย์ชัญญุภัก	โตเจริญบุตี	กรรมการ
อาจารย์วันทนา	ทวีคุณธรรม	กรรมการ
อาจารย์จิตติวัสส์	รัตนเย็นใจ	กรรมการ
<b><u>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4</u></b>		
อาจารย์ ดร.สันติวัฒน์	จันทร์ไธ	หัวหน้า
อาจารย์วรรณภา	นาคศรีอาภรณ์	กรรมการ
อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	กรรมการ
อาจารย์ศุจิกา	งามสอาด	กรรมการ
อาจารย์โมริสา	ชั้นที่ท้าว	กรรมการ
อาจารย์รัฎฐิภา	ตั้งพุทธิพงศ์	กรรมการ
อาจารย์วรุฒม์	ผิวงาม	กรรมการ
Teacher Alex	Martinez	กรรมการ
อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์	กรรมการ
อาจารย์พรพรรณ	วิมุกตะลพ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.สิริภัทร	ชื่นคำ	กรรมการ
<b><u>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5</u></b>		
อาจารย์ปรารธนา	เกษน้อย	หัวหน้า
อาจารย์วชิรวิทย์	ช่างแก้ว	กรรมการ
อาจารย์วิมลมาศ	อำพลพงษ์	กรรมการ
อาจารย์กชกร	เทศถมยา	กรรมการ
อาจารย์นาวิณี	หล้าประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์ทรงพล	เพ็ชรทอง	กรรมการ
อาจารย์จาริณี	วิทยาอนิวรรณ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.นที	ปิติวรรณ	กรรมการ
อาจารย์วีรพล	เทพบรรหาร	กรรมการ

Teacher Muzaffar	Ali	กรรมการ
อาจารย์โกเมศ	นาแจ้ง	กรรมการ
อาจารย์กฤตรัตน์	กฤตวัฒนวงศ์	กรรมการ
อาจารย์รัชดาวัลย์	ปลั่งเกียรติยศ	กรรมการ
<b><u>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</u></b>		
อาจารย์อินทร์รุช	เกษตรระชนม์	หัวหน้า
อาจารย์นวพร	สุรนาคะพันธุ์	กรรมการ
อาจารย์พิสิษฐ	บรรจง	กรรมการ
อาจารย์ทินวัฒน์	นาครีอาภรณ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา	ทิมสทิพย์	กรรมการ
อาจารย์พงษ์ภัค	พิทยชินโชติ	กรรมการ
อาจารย์พิทยารัตน์	ลิमानท์ดำรง	กรรมการ
อาจารย์ณัฐธยาน์	เลขาวัฒนะพงษ์	กรรมการ
Teacher Marko	Zizek	กรรมการ
อาจารย์วิวัฒน์	สิวงค์วัฒน์	กรรมการ
อาจารย์ถาน	หลินตาล	กรรมการ
อาจารย์สัญญาลักษณ์	ศรียากร	กรรมการ
อาจารย์มานพ	พินิจพันธ์	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

**พรพรม ชัยฉัตรพรสุข**

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์